

Số: 610 /BC-CQLTT

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 8 năm 2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN

Số: 4230

Ngày: 8/8

Chuyển: Ngày 07 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

V/v liên quan đến “Hiệp hội gas Đắk Lắk”
theo Báo Thanh tra phản ánh

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk nhận được Văn bản số 823/STTTT-TTBCXB, ngày 31/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc phản hồi thông tin báo chí, Cục Quản lý thị trường thực hiện báo cáo như sau:

Để làm rõ các nội dung Báo Thanh tra điện tử nêu, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh tại một số Doanh nghiệp kinh doanh gas có dán tem trên bình gas và một số cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG chai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cùng một số huyện. Qua kiểm tra, xác minh đã ghi nhận một số kết quả cụ thể như sau:

1. Những nội dung Báo Thanh tra điện tử được xác minh

- Nội dung phản ánh về trụ sở “Hiệp hội gas Đắk Lắk”: Theo báo nêu trụ sở của tổ chức chui này nằm trên đường Nguyễn Biểu, thành phố buôn Ma Thuột, trên cơ sở đó Cục QLTT đã rà soát, kiểm tra tại địa chỉ số 28 đường Nguyễn Biểu thành phố Buôn Ma Thuột được cho là trụ sở của tổ chức này. Tuy nhiên, địa chỉ này là tiệm cầm đồ và đang đóng cửa không hoạt động. Qua rà soát, xác minh được biết trên địa bàn tỉnh không có hiệp hội gas nào được thành lập theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Cục QLTT tiến hành làm việc với 04 doanh nghiệp kinh doanh khí (LPG chai) có dán loại tem hình chữ nhật viền đỏ, nền màu vàng, đều mang số seri: 07 trên bình gas mang nhãn hiệu của doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền nam - Chi nhánh Nam Trung Bộ; Công ty Cổ phần Gas Phụng; Công ty TNHH Thanh Minh Ban Mê và Công ty TNHH KDTH Khánh Thu, để tìm hiểu về sự tồn tại của “Hiệp hội gas Đắk Lắk” theo Báo điện tử Thanh tra nêu thì các doanh nghiệp này đều trả lời là không biết hoặc không có. Theo đó, thông tin Báo điện tử Thanh tra đã nêu và thông tin doanh nghiệp cung cấp khi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh là không khớp nhau.

- Nội dung “Hiệp hội gas Đắk Lắk” phát hành tem, thu 5.000đ/tem và dán tem lên van bình chứa gas:

+ Kiểm tra tại 05 cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn thành Phố Buôn Ma Thuột và các huyện: CưM’gar, Buôn Đôn, Ea H’Leo, Cư Kuin, Krông Pắc, Ea Kar, Lắk và Thị xã Buôn Hồ. Qua kiểm tra, xác minh nhận thấy một số nhãn hiệu



gas có tem dán trên bình là đúng, các loại tem gồm có tem chống giả và tem hình chữ nhật viền đỏ, nền màu vàng, đều mang số seri: 07. Tuy nhiên, việc thu tiền tem như thế nào thì các cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG chai không hề biết và khi nhập LPG chai về thì đã có các loại tem dán trước đó rồi và không thu thêm bất kỳ chi phí nào.

+ Kiểm tra, xác minh tại 04 Doanh nghiệp kinh doanh mua bán khí (LPG) có dán tem hình chữ nhật viền đỏ, nền màu vàng, đều mang số seri: 07 trên bình gas (LPG chai), gồm: Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền nam - Chi nhánh Nam Trung Bộ, có các nhãn hiệu: Dak Gas, VT- Gas, Anpha Tây Nguyên; Công ty Cổ phần Gas Phụng có các nhãn hiệu: Phụng Gas, Gia An, Hoang Sa, An Gas; Công ty TNHH Thanh Minh Ban Mê có các nhãn hiệu: Siam Gas, Unique Gas, TM Ban Me Petro Gas, Foxchem Gas và Công ty TNHH KDTH Khánh Thụ có nhãn hiệu: KT-Gas. Tại thời điểm xác minh, các doanh nghiệp này đều cho rằng tem do doanh nghiệp tự đặt in và dán lên bình gas nhằm kiểm soát, quản lý hàng hóa của doanh nghiệp, không có việc mua, bán tem. Theo đó, thông tin Báo điện tử Thanh tra đã nêu và thông tin doanh nghiệp cung cấp khi Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh là không khớp nhau.

- Nội dung “Hiệp hội gas Đắk Lắk” lũng loạn, chi phối giá gas “móc túi” người tiêu dùng:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh tại các cửa hàng kinh doanh gas nhận thấy, giá bán lẻ LPG chai tại các cửa hàng đang niêm yết có mức giá không cao hơn giá gas thông báo tại Sở Công thương Đắk Lắk. Đồng thời giá bán lẻ LPG chai của các nhãn hiệu có dán tem, giá bán lẻ không cao hơn giá bán lẻ LPG chai của một số nhãn hiệu khác không dán tem, cụ thể như sau:

+ Giá niêm yết bán lẻ của các đơn vị kinh doanh gas có dán tem trên bình gas: Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền nam - Chi nhánh Nam Trung bộ, Công ty cổ phần Gas Phụng, Công ty TNHH Thanh Minh Ban Mê, Công ty TNHH KDTH Khánh Thụ: Giá bán lẻ 01 bình 12 kg, mức giá giao động từ 250.000 đồng đến 280.000 đồng;

+ Giá niêm yết bán lẻ của các đơn vị kinh doanh gas không có dán tem trên bình gas: Totalgaz Việt Nam: Giá bán lẻ 01 bình 12 kg: 300.000 đồng; Công ty TNHH MTV dầu khí Tp. Hồ Chí Minh SaiGon Petro Co., LTD: Giá bán lẻ 01 bình 12 kg: 306.000 đồng.

Theo đó, nội dung báo nêu “Hiệp hội gas Đắk Lắk” lũng loạn, chi phối giá gas “móc túi” người tiêu dùng là chưa có cơ sở kết luận nội dung này.

- Về nội dung báo nêu: “Như vậy, khả năng cao “hiệp hội chui” đã nhận được “mật báo” về việc có thể bị kiểm tra. Hai lãnh đạo cục QLTT mà phóng viên thường xuyên liên hệ, cung cấp thông tin...”. Theo nội dung này, với cách mà phóng viên đưa tin dễ làm cho người đọc hiểu sai lệch thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Cục QLTT. Bởi lẽ, trước đó chiều ngày 16/7/2019 đã có hai phóng viên Báo điện tử Người đưa tin và Báo điện tử Thanh tra đã làm việc với lãnh đạo Cục QLTT, trong đó có nội dung hỏi về hoạt động của “Hiệp hội gas Đắk

Lắc”, sau đó đến sáng ngày 27/7/2019 phóng viên mới phát hiện “Hiệp hội chui” ngừng dán tem. Trong thời gian này các phóng viên đã đi nhiều nơi để khai thác thông tin có liên quan, theo đó việc phóng viên nêu khả năng cao “hiệp hội chui” đã nhận được “mật báo” về việc có thể bị kiểm tra là vô đoán, suy diễn không có cơ sở.

2. Xác định trách nhiệm quản lý thị trường của Cục

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và hoan nghênh các Phóng viên báo chí đã kịp thời vào cuộc đấu tranh, ngăn chặn việc hoạt động sai trái của một số tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn. Qua đó, giúp cho các cơ quan chức năng nắm bắt được những thiếu sót, sơ hở trong quá trình quản lý địa bàn để có biện pháp khắc phục.

- Theo phản ánh của Báo, việc “Hiệp hội gas Đắk Lắk” hoạt động chưa được của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và mới hoạt động từ đầu tháng 7 năm 2019 nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chưa phát hiện kịp thời, đó là trách nhiệm thuộc về Cục. Tuy nhiên, hiệp hội này hoạt động không công khai, trụ sở đặt dưới danh nghĩa là Dịch vụ cầm đồ, do vậy việc phát hiện ra hoạt động thực chất của tổ chức này có phần khó khăn. Đồng thời, các hành vi vi phạm của “hiệp hội chui” theo báo phản ánh vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Quản lý thị trường.

- Sau khi nhận được thông tin từ phóng viên cung cấp, phản ứng biện pháp xử lý của Cục còn chậm và cho rằng hoạt động chui của “Hiệp hội gas Đắk Lắk” có dấu hiệu hình sự nên thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của Công an tỉnh, đồng thời phóng viên cũng cho biết việc này đã báo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, ngay sáng thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2019, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức họp giao ban và đã triển khai kiểm tra, xác minh ngay các nội dung báo chí nêu (thời điểm PV làm việc với Cục), cụ thể lãnh đạo Cục giao nhiệm vụ cho Đội QLTT số 7 (Đội Cơ động cũ) và Đội QLTT số 1 phụ trách địa bàn thành phố trực tiếp triển khai và báo cáo kết quả về Cục.

- Về giá bán lẻ gas (LPG chai) tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với bình gas có dán “tem” của hiệp hội chui, qua kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp kinh doanh gas nhận thấy, giá bán lẻ gas loại bình 12kg của các doanh nghiệp kinh doanh gas có dán tem của “hiệp hội chui” không có chênh lệch so với giá bán lẻ gas loại bình 12 kg của các doanh nghiệp khác không có dán tem “hiệp hội chui” trên bình gas, đồng thời giá bán lẻ này không cao hơn giá đã thông báo tại Sở Công thương Đắk Lắk. Theo đó, việc báo phản ánh là “Hiệp hội gas Đắk Lắk” “móc túi” người tiêu dùng là chưa có cơ sở kết luận nội dung này.

3. Kiến nghị

- Để làm rõ các nội dung Báo điện tử Thanh tra phản ánh về việc có hiện tượng bao che, dung túng của cơ quan chức năng làm nger để “hiệp hội chui” này làm lũng loạn thị trường gas tại tỉnh Đắk Lắk ..., đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem xét, điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị phóng viên báo đưa tin, định hướng dư luận cẩn thận trọng, tránh trường hợp đưa tin một chiều làm lệch lạc thông tin, khiến dư luận hiểu sai bản chất vấn đề. Do vậy, việc phản ánh thông tin cần đa chiều, khách quan, trung thực và không nên suy đoán thiếu căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

- Việc Báo điện tử Thanh tra phản ánh xuất phát từ vụ việc ngày 09/7/2019 Đội QLTT số 4, trực thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ tang vật là 1919 chai LPG (vỏ bình gas) của DNTN TM&DV Thanh Tin có địa chỉ số 42 Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, do doanh nghiệp này có dấu hiệu chiếm giữ trái phép chai LPG của thương nhân khác. Theo đó, đề nghị Phóng viên báo cũng đồng hành cùng với cơ quan quản lý Nhà nước đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai phạm của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp nhận biết được lỗi vi phạm pháp luật để khắc phục.

Với các nội dung nêu trên, Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở thông tin & Truyền thông biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Đắk Lắk (b/c);
- Sở TT và TT tỉnh Đắk Lắk (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - Trưởng BCĐ 389 tỉnh (b/c);
- Tổng Cục QLTT (b/c);
- Lưu: VT, TTTPC.



Q. CỤC TRƯỞNG

Giao Thanh Tùng